



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ มีนโยบายในการดำเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อสรรหาบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถและมีความเหมาะสมใน
การดำรงตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ฉะนั้น ย้ำได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคล ที่อ้างว่าจะช่วยเหลือ
ท่านได้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ หากผู้ใดทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาติดต่อ แอบอ้างในเรื่อง
ดังกล่าว ขอให้ท่านได้แจ้งให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ หมายเลข ๐๘๑ ๘๗๗๕ ๑๗๔
๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ หมายเลข ๐๘๔ ๒๖๒๓ ๓๙๙
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข ๐๘๙ ๔๒๔๒ ๘๗๕
๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลข ๐๔๔ ๖๓๔ ๕๔๓

เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันแก้ไข และหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งนี้
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต ๓ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุจิต ชมภูวงศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓